



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)


ที่ กท ๐๔๐๘/๒๔๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาวรณช สุวคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตือน หน้ากากอนามัย อย่าใช้ซ้ำ - ห้าม นำไปรีไซเคิล	mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ กทม.ขอแจ้งเตือนประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ วัคซีนป้องกันที่ดีที่สุดขณะนี้คือ การสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยและต้องสวมอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยหากใช้แล้วอย่าใช้ซ้ำและห้ามนำไปรีไซเคิล ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันและแยกทิ้งให้ถูก สุกลักษณะ ส่วนหน้ากากผ้า ถ้าใช้แล้วต้องซักทำความสะอาดทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อให้หมดไปนอกจากนี้ ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> - แนะนำข้อควรปฏิบัติการ ใช้หน้ากากผ้า/หน้ากาก อนามัยในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ และสำนักงาน ประ ช า สัม พันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอควร ปฏิบัติสำหรับประชาชน เกี่ยวกับการใช้หน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัย เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๒	กทม.ร่วมลง พื้นที่ตรวจสอบ การก่อสร้าง อาคารรัฐสภา แห่งใหม่	thaipost, siamrath, bangkokbiznews, matichon, dailynews, mgronline, newtv, tna.mcot, innnews, nationtv.tv	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมด้วยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า พบปัญหาเสาเข็ม กันริมแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม.เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารรัฐสภาต้องการให้ กทม.นำเสาเข็มออกจากพื้นที่เพื่อให้ สามารถดำเนินงานต่อได้ ทั้งนี้ เสาเข็ม หรือซีพีโพล์กันแม่น้ำเจ้าพระยาฝังใน พื้นที่กว่า ๑๙ ปี มีน้ำหนักรวม ๗๐๐ กก. อีกทั้งฝังลึกลงไปใต้ดิน ๙ ม. จึงต้อง ใช้เครื่องมือเฉพาะดำเนินการ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการ คาดใช้เวลา ๕ วันจะแล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการตลอด ๒๔ ชม. แบ่งเป็น ๓ ผลัด ๆ ละ ๘ ชม. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค.เป็นต้นไปและจะ แล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ ม.ค.นี้	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำ เจ้าพระยาและการก่อสร้าง อาคาร รัฐสภา แห่งใหม่ พร้อมเร่งรัดดำเนินการแก้ไข อุปสรรคในการก่อสร้าง	- สำนักงานโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประ ช า สัม พันธ์ ความ คืบ ท ำ ก าร เร่ง รัด ดำเนิการรื้อถอนเสาเข็ม หรือ ซีพีโพล์กัน แม่น้ำ เจ้าพระยาที่เป็นอุปสรรค ในการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่
๓	กทม.มอบเงิน ช่วยเหลือ ชุมชนตลาด ศรีดินแดง	แนวหน้า, siamrath, naewna, innnews	- นายสกลธี ภัททิยกุล ผว.กทม. กล่าวหลังมอบเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย ชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยชุมชนตลาดศรีดินแดง เขตดินแดงว่า จากสถิติเพลิง ไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง ๕๐ เขต พบว่าเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นแทบทุกวัน นำมาซึ่งความสูญเสียโดยเฉพาะช่วงปลายปีและต้นปี กทม.จึงได้มอบเงิน ช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่า	<u>ด้านบวก</u> - ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตลาด ศรีดินแดง เพื่อบรรเทาความ	- สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสำนักงาน ประ ช า สัม พันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			ด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ จะให้ความช่วยเหลือในส่วนอื่นเพิ่มเติม อาทิ เงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพกรณีเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย รวมถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการเรื่องเอกสารและการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตดินแดง ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดินแดง เป็นศูนย์ประสานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบภัย ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้นำสิ่งของและเงินมอบให้ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อนำไปยื่นขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย	เดือดร้อนให้แก่ประชาชน	เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	ศูนย์ข้อมูล กทม.ใช้งานได้ ๑๐๐% เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	แนวหน้า, ช่าวสด, naewna, khaosod	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวว่า ในปี ๖๔ ศูนย์ข้อมูล กทม. จะใช้งานได้ ๑๐๐% โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล กทม.รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและสำนักงานเขต ๕๐ เขต ให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน ปัจจุบันหน่วยงานสำนักต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งหมดแล้ว โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารเป็นผู้เข้าดูข้อมูล ส่วนสำนักงานเขตดำเนินการไปได้ ๕๐% ในปี ๖๔ นี้จะสามารถสื่อสารกับส่วนกลางได้ครบทั้งหมด ช่วยให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงงานบริการด้านต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น อาทิ การจดทะเบียน งานโยธา งานทะเบียนราษฎร - สำหรับสำนักงานเขต ปัจจุบันให้บริการประชาชนแบบ New Normal ปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนโดยใช้แอปพลิเคชัน "BMA Q" จองคิวออนไลน์ ในส่วนบริการงานทะเบียนและงานขออนุญาตต่างๆ ภายในศูนย์ BFC ๕๐ สำนักงานเขต และ ๑๒ จุดบริการด่วนมหานคร โดยประชาชนจองคิวได้ด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง ลดความแออัดของสถานที่ และไม่ต้องรอคิวนาน สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ด้านบวก - บูรณาการพัฒนาแผนบริหารราชการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ไทย มุ่งให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานบริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน - รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน	- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล กทม.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มความเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
๕	ศบค.กทม.	มติชน, matichon,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์	ด้านบวก	- สำนักเทคนิค หน่วยงานที่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ปรับแผนคุมเข้ม ๘ ด้านตรวจ โควิด-๑๙ / ห้ามแรงงานต่างด้าวจังหวัดอื่นเข้าเมืองเด็ดขาด</p>	<p>matichonweekly, bangkokbiznews, komchadluek, newtv, infoquest, ryt๙, siamspport, thethaipress</p>	<p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ว่า สำนักเทศกิจ (สนท.) ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองทั้ง ๘ แห่ง เป็นไปตามขั้นตอนและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (๑) เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกหยุดรถเข้าด่านตรวจทุกคัน โดยมุ่งเน้นรถที่มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าข่าย (๒) ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ที่โดยสารลงจากรถ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยใช้ระบบ (QR-Code) แอปพลิเคชันที่กำหนด เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ที่เข้ารับการคัดกรอง (๓) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. อปพร.และอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกการจราจร (๔) จัดระเบียบการจอดรถที่เข้ามาภายในด่านตรวจ (๕) บริเวณจุดจอดรถในระหว่างรอผู้โดยสารเข้ารับการตรวจคัดกรอง ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน (๖) แนะนำให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงยืนยันตน (๗) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ หากพบว่ามีกรณีอุณหภูมิสูงหรือมีอาการผิดปกติ ให้นำตัวไปที่โต๊ะสอบประวัติ และ (๘) แนะนำผู้เข้าคัดกรองบันทึกในระบบ BKKCOVID-๑๙</p> <p>- สำหรับแนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะสอบสวนประวัติและบันทึกข้อมูลตามแบบหรือเอกสารที่กำหนด กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้เข้าโต๊ะคัดกรองคนไทยเพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ถ้าไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ผ่านด่านในแอปพลิเคชันที่กำหนด แล้วให้เดินทางต่อไป แต่ถ้ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ ให้สอบถามซักประวัติภูมิสำเนาหรือที่พักอาศัย ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้เข้ารับการรักษา ถ้าไม่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้ไปตรวจรักษา โดยให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ที่ผ่านด่านในแอปพลิเคชันที่กำหนด แล้วลงข้อมูลประวัติการมีไข้ในแบบฟอร์มซักประวัติ</p> <p>- กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ให้เข้าโต๊ะคัดกรองต่างด้าว โดยให้สอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ กรณีเป็นแรงงาน</p>	<p>- เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง</p> <p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานบริเวณด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความชัดเจนและลดโอกาสการสัมผัสเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ กทม. พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองแรงงานต่างด้าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปทำงานใน จ.สมุทรสาครให้ประสาน นายจ้างมารับตัวกลับ หรือนำตัวส่งจุดตรวจจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ประสานอำเภอ หรือ จ.สมุทรสาครมารับตัวกลับ หากเป็นกรณีเป็นแรงงาน ต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปส่งสินค้านอกพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทำ ประวัตินำเข้าพร้อมแจ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรณีเป็น แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในจังหวัดอื่น ห้ามเข้ากรุงเทพฯ โดยเด็ดขาด หรือกรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารแสดง ตน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าตรวจพบบุคคลมิใช่ หรือมีอาการผิดปกติทั้งคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าว ให้ประสานศูนย์ เอราวิณ ๑๖๔๖ เพื่อมารับตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ต่อไป</p>		
๖	ชี้แจงขั้นตอน การใช้ระบบ BKKCOVID-๑๙ ใน ๘ ด้าน ตรวจคัดกรอง	komchadluek, siamspport, kaphoon, tnnthailand, newtv	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า กทท.ได้จัดทำระบบ BKK COVID-๑๙ สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพฯ รูปแบบใหม่ ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นานโดยมี ๒ ขั้นตอน ได้แก่ การสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้า กรุงเทพฯ หรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระบุการเดินทาง เทียบเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับพร้อมเหตุผลความ จำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง</p> <p>- กทท.จัดทำระบบ BKK COVID-๑๙ รูปแบบใหม่เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่ จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรค โดย รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอก ข้อมูล รวมทั้งลดเวลาการผ่านด่านของประชาชนที่จะเข้ามาในกรุงเทพฯ รวมถึงป้องกันการจราจรติดขัดในพื้นที่ จึงขอให้ผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองให้ ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ปรับปรุงรูปแบบการใช้ระบบ BKK COVID-๑๙ เมื่อต้องผ่าน ด่านตรวจคัดกรองของ กทท. ให้แก่ประชาชน เพื่อความ สะดวกในการใช้งาน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ ระบบ BKK COVID-๑๙ เมื่อ ต้องผ่านด่านตรวจคัดกรอง ของ กทท.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่าง เคร่งครัด</p>
๗	บ๊ิกคลื่นนิ่ง ๑๙ จุดทั่ว	ข่าวสด, khaosod	<p>- นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสส.) กล่าวว่า ตลอดเดือน มกราคมนี้ สสส.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการทำความสะอาด</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด- ๑๙		จำนวน ๑๙ จุด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) ถ.สนามไชย (๒) ถ.ราชดำเนินใน ตั้งแต่พระแม่ธรณีบีบมวยผม - วงเวียน รด. (๓) ถ.ราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (๔) ตลาดนัดสวนจตุจักร (๕) พระลานพระราชวังดุสิต (๖) ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่วังสวนกุหลาบ - แยกวัดเบญจมบพิตร (๗) ถ.พระรามที่ ๖ (ขาออก) ตั้งแต่แยกโรงกรองน้ำสามเสน - แยกประดิพัทธ์ (๘) ถ.กำแพงเพชร ๒ ตั้งแต่หน้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - หน้าพิพิธภัณฑสถานเด็ก (๙) ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง (๑๐) ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยา - แยกพญาไท (๑๑) ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร - กองทัพอากาศที่ ๑ (๑๒) ถนนราชสีห์ ตั้งแต่แยกการเรือน - วังสวนกุหลาบ (๑๓) ถ.ราชดำเนินใน ตั้งแต่พระแม่ธรณีบีบมวยผม - ศาลหลักเมือง (๑๔) ศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า (๑๕) ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร - แยกเสาวนีย์ (๑๖) ถ.ราชดำเนินกลาง ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกป้อมมหากาฬ (๑๗) ถ.ราชดำเนินในและ ถ.สนามไชย (๑๘) ถ.ราชดำเนินกลาง ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - หน้าบริษัท เทเวศรประกันภัย และ (๑๙) ถ.พระรามที่ ๖ (ขาออก) ตั้งแต่แยกโรงกรองน้ำสามเสน - แยกประดิพัทธ์	สะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลความสะอาดบ้านเรือน และพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์